

Số: /BC-STTTT

Bắc Giang, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động
hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
(từ ngày 31/12/2019 đến 31/3/2024)

Căn cứ Công văn số 1181/LĐTĐ&XH-LĐVL ngày 19/4/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/09/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Quyết định số 416/QĐTTg ngày 25/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 37-CT/TW

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang thường xuyên chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn và đài truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đoàn thể chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan báo chí ưu tiên tuyên truyền việc triển khai thực hiện các giải pháp, tháo gỡ những vấn đề bất lợi phát sinh trong quan hệ lao động. Thông qua đó, góp phần hạn chế tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển KT-XH của tỉnh.

Hằng tháng, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo tình hình báo chí và định hướng công tác tuyên truyền gửi các cơ quan báo chí trên địa bàn và đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền các văn bản, lồng ghép các nội dung về công tác tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; các nội dung của *Bộ luật Lao động; Luật Công đoàn; Luật Việc làm; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội;...* để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân; kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh, đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm chủ trương, pháp luật về xây dựng quan hệ lao động.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản, chính sách về xây

dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; từ đó triển khai hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh như sau: Các văn bản chỉ đạo tuyên truyền các nội dung như: chính sách phát triển nhà ở xã hội; chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021. Công văn cử cán bộ tham gia dự án triển khai ứng dụng nền tảng hợp đồng lao động điện tử đối với người lao động và tổ chức sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Các văn bản góp ý vào các dự thảo văn bản như: Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023; Kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; văn bản về phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030...

2. Kết quả cụ thể

2.1. Tuyên truyền trên báo chí

Các cơ quan Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh đã tuyên truyền lồng ghép các tin, bài, chương trình, chuyên trang, chuyên mục có nội dung về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Thông qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và kết quả thực hiện trong công tác bảo đảm việc làm, thu nhập, an toàn vệ sinh lao động cho công nhân; các phong trào thi đua sáng tạo nhằm tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; các chương trình phúc lợi cho người lao động.

Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các văn bản như Bộ luật Lao động; Luật Công đoàn; Luật Việc làm; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 1098/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới... Trên cơ sở đó, góp phần hạn chế các mặt tiêu cực của quan hệ lao động trong doanh nghiệp như: nợ BHXH, BHYT, nợ lương của người lao động; đình công; tranh chấp lao động. Từ đó bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.

Các cơ quan báo chí kịp thời tuyên truyền, giới thiệu những mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả của các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới;

các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; cảnh báo, khuyến nghị, phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

2.2. Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở

Hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã tuyên truyền, biểu dương các doanh nghiệp có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong thực hiện xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động.

Tuyên truyền các doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định pháp luật, chủ động quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc, tích cực chăm lo, nâng cao đời sống cho người lao động; các doanh nghiệp có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao bảo đảm an toàn, lành mạnh cho người lao động. Khi đó, người lao động gắn bó lâu dài, sẵn sàng chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

- Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về tăng cường tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

- Triển khai nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; nâng cấp Cổng thông tin điện tử; chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Cổng thông tin điện tử cấp xã góp phần làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về lao động, tạo việc làm, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới với nhiều hình thức và duy trì thành nề nếp.

Trên đây là báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, Sở gửi đề Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở LĐ, TB & XH;
- GD, PGD Ngô Đình Tiên;
- Phòng TTBCXB.
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Đình Tiên